

เดลินิวส์

เร่งสร้างความเชื่อมั่น

ดูเหมือนผลสำรวจของโพลหลายสำนัก ต่างนำ

เสนอข้อมูลตรงกันว่า สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังเผชิญภาวะวิกฤติตามข้อมูลที่นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำมาเปิดเผย กรณีผลการสำรวจสภาพหนี้ครัวเรือนจำนวน 1,200 ตัวอย่างพบว่า ครัวเรือนถึงร้อยละ 64 มีหนี้สินโดยจำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนรวม 188,774.54 บาท ขยายตัวร้อยละ 12 จากปี พ.ศ. 2555 ซึ่งถือเป็นหนี้ครัวเรือนที่สูงสุดนับตั้งแต่การสำรวจในรอบ 5 ปี ส่งผลทำให้ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยน้อยลง

ขณะที่ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยกรุง

เทพโพลเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “เสียงสะท้อนคนกรุงเทพฯและปริมณฑลกับผล 2 ปี นโยบายประชานิยม” พบว่าร้อยละ 58.2 ระบุว่า นโยบายประชานิยมไม่ได้เกิดประโยชน์กับตัวผู้ตอบเอง ขณะที่ร้อยละ 34.9 ระบุว่าได้ประโยชน์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏขึ้น ในช่วงที่รัฐบาลกำลังเผชิญวิกฤติศรัทธา จากนโยบายรับจำนำข้าว ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับงบประมาณนับแสนล้านบาท จนนำมาสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและไม่สร้างภาระให้กับประเทศมากเกินไป

ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ที่ต้องเร่งสร้าง

ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับประชาชน โดยเร่งแก้ไขวิกฤติที่เกิดขึ้นจากฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะนโยบายที่กำลังกลายเป็นปัญหา เพราะหากปล่อยให้ปัญหาเรื้อรังต่อไป จะกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลในอนาคต อีกทั้งยังมีกระแสข่าวเรียกร้องให้มีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในช่วงที่รัฐบาลบริหารงานประเทศครบ 2 ปี เพื่อนำบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยงาน ปรับเปลี่ยนบุคคลที่สร้างปัญหาให้พ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบ หลังจากเกิดปัญหากับนโยบายรับซื้อสินค้าเกษตร

อย่าลืมนะว่า อดีตที่ผ่านมา แม้รัฐบาลมีเสียง

สนับสนุนมากแค่ไหน แต่หากไร้ซึ่งผลงานเป็นที่ยอมรับ มุ่งทำงานเพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ล้มเหลวกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ฝ่ายบริหารจะเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจนในที่สุดถึงสิ้นสภาพ จากนั้นไปจึงเป็นหน้าที่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จำต้องเร่งสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับโดยเร็ว สำนวจจุดอ่อนและจุดแข็งของฝ่ายบริหาร เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยไม่ต้องคำนึงถึงความต้องการของเครือข่าย ซึ่งจะช่วยกอบกู้ศรัทธาให้กลับคืนมา ประการสำคัญยังช่วยให้รัฐบาลหลุดพ้นสภาพ “ขาดลง” ที่กำลังเผชิญอยู่ ณ เวลานี้ เพราะนโยบายประชานิยมจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงได้ก็ด้วยรัฐบาลต้องมีความรับผิดชอบและรักษาวินัยทางการเงินการคลังด้วย.